

Số 1065^{*}-CV/ĐU

Về tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm sự kiện
Tập kết ra Bắc (1954 - 2024)

Kính gửi: Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 4843-CV/BTGTU ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm sự kiện Tập kết ra Bắc (1954 - 2024); Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện như sau:

- Tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm sự kiện Tập kết ra Bắc (1954 - 2024) bằng các hình thức phù hợp với cơ quan, đơn vị; kết hợp với tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng trong quý IV năm 2024 như cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua tổ chức hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt Đảng và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, qua tuyên truyền cổ động trực quan. Qua đó, nâng cao nhận thức về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên và người lao động; bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tập trung một số nội dung sau:

+ Bối cảnh tình hình đất nước ta sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và việc ký hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc đưa cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam tập kết ra miền Bắc; ý nghĩa lịch sử của sự kiện; khẳng định việc đưa cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc là một quyết định mang tầm chiến lược, đây không chỉ là đợt chuyển quân thông thường mà còn là đợt chuyển quân mang trong đó những chủ trương, chính sách về quản lý, đãi ngộ, sử dụng và bồi dưỡng - đào tạo đội ngũ cán bộ, chiến sĩ vừa góp phần cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chuẩn bị lực lượng cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

+ Diễn biến, quá trình của cuộc chuyển và nhận quân tập kết ra Bắc năm 1954 của cả hai miền Nam - Bắc; những chỉ đạo từ Trung ương đến các địa phương; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp ủy, chính quyền đến các tổ chức đoàn thể Nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giao phó.

+ Khẳng định truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí quyết tâm thống nhất đất nước với chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”; khẳng định Nhân dân hai miền Nam - Bắc luôn đoàn kết một lòng vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, dũng cảm trong xây dựng và chiến đấu ở mọi thời kỳ cách mạng của dân tộc; Nhân dân miền Bắc chuẩn bị chu đáo những

điều kiện tốt nhất, đón tiếp tận tình cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam như đón người thân, anh em ruột thịt của mình; khẳng định truyền thống cách mạng kiên cường của quân dân miền Nam, chấp hành tuyệt đối sự phân công, điều động của tổ chức với tinh thần “Đi hay ở đều là nhiệm vụ”.

+ Tình cảm sâu nặng và sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Nhân dân miền Nam thông qua các cuộc gặp của Bác với đồng bào, chiến sĩ miền Nam, qua bức thư thăm hỏi, động viên, căn dặn bộ đội, cán bộ và các gia đình từ miền Nam ruột thịt tập kết ra Bắc.

+ Tuyên truyền việc phát huy những kết quả đạt được qua 70 năm thực hiện chủ trương đưa cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Nam ra Bắc: khẳng định nhiều cán bộ, chiến sĩ, học sinh đã trở thành cán bộ, lãnh đạo các cấp, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, các nhà khoa học đầu ngành ở nhiều lĩnh vực, các nghệ sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà báo nổi tiếng, nhiều doanh nhân tài ba, trong đó nhiều người đã trở thành anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động... góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước. Việc vận dụng những bài học kinh nghiệm của sự kiện Tập kết ra Bắc trong thực hiện chiến lược xây dựng, rèn luyện thể hệ cách mạng cho đời sau; xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

+ Cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tinh thần của sự kiện tập kết ra Bắc tiếp tục đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

+ Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là Lễ kỷ niệm, Chương trình cầu truyền hình, Hội thảo khoa học, các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo đời sống Nhân dân; quảng bá các di tích lịch sử địa điểm tập kết ra Bắc 1954 và đón đồng bào tập kết đối với Nhân dân, du khách trong và ngoài nước được diễn ra cao điểm từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 năm 2024.

- Vận động cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, người có uy tín đảng tải, chia sẻ thông tin tích cực về sự kiện.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Huỳnh Long